

**คำกล่าวพิธีประกาศรับรองวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเปิดตัวประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” วันที่ 14 ตุลาคม  
2555 ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์**

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 14 ตุลาคม 2516 เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในประเทศไทย เป็นวันที่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนคนไทยที่รักและห่วงแหนประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนำพาประเทศของเราให้พัฒนาเพื่อสันติสุขเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เชิดชูกันมาตั้งแต่ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส นั่นคืออุดมการณ์เพื่อความเสมอภาค ความเสรีภาพและ ภารดรภาพ เราว่าพ.ศ.2475 นั้นเป็นการเปิดประตูประชาธิปไตย แต่ว่าตั้งแต่พ.ศ.2475ถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นั้นประชาธิปไตยยังมีได้บรรลุผลสมบูรณ์ ประชาชนยังไม่ได้มีความเสมอภาค ประชาชนยังไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ และที่สำคัญคือภราดรภาพก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพราะความแตกต่างกันอย่างมากมาย เพราะฉะนั้น 14 ตุลาคมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะผลักดันอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นและแน่นอน 14 ตุลาคมที่เกิดขึ้นนั้น จุดกำเนิดที่สำคัญที่สุดก็คือ ณ บริเวณลานโพแห่งนี้ ที่คุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ซึ่งเป็นนักศึกษาคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นปัจเจกชนที่สามารถที่จะปลุกวิญญาณประชาธิปไตย ปลุกวิญญาณของความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองของประชาชน ของนักศึกษาให้ลุกขึ้นมาจนกระทั่งทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ขึ้นและมีความสำคัญที่ควรจะต้องอยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทยตลอดไป ประชาชนคนไทยแต่ละคนนั้นปัจเจกของแต่ละคนนั้นอาจจะลืมเหตุการณ์สำคัญไปได้ แต่ว่าสังคมไทยโดยรวมไม่ควรจะลืมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้

มูลนิธิ 14 ตุลา จึงได้เสนอเรื่องนี้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยไม่ได้มีการกดดันใดๆทั้งสิ้น เพราะเชื่อว่าสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ตระหนักถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดี ผมทราบจากอาจารย์ประเวศ วะสีเป็นท่านแรกว่า เรื่องนี้พอเข้าสภามหาวิทยาลัยก็ได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์โดยทันที แสดงถึงจิตวิญญาณที่ตรงกันในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประชาชนคนไทยที่จะจดจำเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ และเป็นเครื่องเตือนใจว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเรานั้นยังไม่บรรลุผลสมบูรณ์ ยังจะต้องช่วยกันร่วมมือ-ร่วมพลังกันเพื่อจะให้บรรลุผลต่อไป วันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเปิดประติมากรรม “หมุด 14 ตุลา” ณ ลานโพแห่งนี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ประชาชนคนไทย ได้ช่วยกันบรรลุประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของ 14 ตุลาคม 2516 ต่อไป

นพ.วิชัย โชควิวัฒน์

วันที่ 14 ตุลาคม 2555